

BÁO CÁO VỀ PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 14/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo về phương án sơ bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình...

tài trợ sản phẩm quy hoạch. Thời gian qua, Tổng công ty IDICO-CTTP đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, triển khai các công việc lập quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình...

lich; các khu đô thị thuộc đô thị Đông Châu - cồn Vành gắn với dịch vụ du lịch - vui chơi giải trí; khu đô thị Tiên Hải gắn với dịch vụ công nghiệp...

chung Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí thống nhất quan điểm chung để nghị đơn vị tư vấn khi tiến hành lập quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình phải tận dụng được tiềm năng, lợi thế về vị trí kinh tế, chính trị khu vực ven biển và tận dụng cơ chế, chính sách của pháp luật cho phép để hình thành các phân khu, thu hút đầu tư hiệu quả...

tư vấn định vị xu hướng phát triển của các ngành kinh tế tôn trọng quy luật tự nhiên, không tác động đến môi trường, đến những ngành kinh tế khác. Điều chỉnh lại cơ cấu sử dụng đất cho hợp lý, trong đó phải phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng diện tích đất cho sản xuất công nghiệp...

BÁM SÁT ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đài PTTH Thái Bình trong thời gian qua đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong tâm của tỉnh, quảng bá hình ảnh của Thái Bình đến với người dân trong nước và bạn bè quốc tế...

KHAI MẠC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh trống khai mạc lễ hội.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự khai mạc lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện họ Trần Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ và các huyện, thành phố trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương tới dự.

hội được dân dựng công phu, hoành tráng. Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình, đền, bến Tượng A Sào được xếp vào hạng tư cổ cảnh thời Lý - Trần "Đào Động - Lộng Khê - Tô Đề - A Sào", là thái ấp của Phụng Càn Vương Trần Liễu, phụ thân của Trần Quốc Tuấn, cũng là nơi gắn liền với nhiều chiến tích trong sự nghiệp quân sự của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đặc biệt, sự kiện voi chiến của Trần Hưng Đạo bị sa lầy ở bến Lữ bên bờ sông Hóa (nay là bến Tượng) trên đường hành quân tới bến Bạch Đằng giang trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba - 1288 cùng lời thề bất tử "Nếu trận này không thắng giặc Thát ta thế không trở lại bến sông này!" đã đem cho các tổ chức, cá nhân đã phát tâm tôn tạo di tích. Các đại biểu và du khách thập phương đã thưởng thức màn trống hội, chương trình văn nghệ khai

hóa cấp quốc gia. Năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa lễ hội truyền thống đền A Sào vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Khu di tích đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch với diện tích 31,7ha, các hạng mục đền A Sào, khu phủ đệ, sân đền, hệ thống đường giao thông đã hoàn thiện, huyện Quỳnh Phụ đang tiếp tục khởi công xây dựng khu bến Tượng, tượng Đức Thánh Trần để tôn tạo khu di tích xứng tầm lịch sử, trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Lễ hội truyền thống đền A Sào năm 2019 diễn ra từ ngày 14 - 17/3. Ngoài hoạt động tế lễ theo truyền thống còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ như múa kéo chữ, thi pháo đất, cờ tướng, kéo co, thi giã bánh dày cùng một số trò chơi dân gian khác và biểu diễn văn nghệ của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.



Biểu diễn trống hội.

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án nhân dân hai cấp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Ngày 1/11/2018 đã thành lập và ra mắt 5 trung tâm hòa giải, đối thoại với 19 hòa giải viên tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình và các tòa án nhân dân: thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng, huyện Tiên Hải, huyện Thái Thụy. Qua

4 tháng triển khai thực hiện thí điểm, các trung tâm hòa giải hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án nhân dân hai cấp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Ngày 1/11/2018 đã thành lập và ra mắt 5 trung tâm hòa giải, đối thoại với 19 hòa giải viên tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình và các tòa án nhân dân: thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng, huyện Tiên Hải, huyện Thái Thụy. Qua

kiểu kiện về dân sự và phát sinh các mâu thuẫn trong nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã trung tâm luận làm rõ những kết quả đạt được đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm tốt hơn công tác hòa giải, đối thoại trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương nỗ lực của ngành Tòa án chỉ trong thời gian ngắn đã triển khai và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 5 trung tâm hòa giải, đối thoại

được thành lập và đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao. Để nâng cao chất lượng công tác hòa giải, đối thoại trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự tại tòa án. Các trung tâm hòa giải phải sâu sát, cụ thể, phân công hòa giải viên, đối thoại viên phù hợp với năng lực, kinh nghiệm trong từng vụ việc cụ thể. Tòa án nhân dân hai cấp phải cử thẩm phán theo dõi đối với từng

vụ án cụ thể, giúp hòa giải viên, đối thoại viên về mặt pháp lý và phương án hòa giải, thời gian cụ thể. Đối với các hòa giải viên, ngoài việc nghiên cứu kỹ các tài liệu, chứng cứ cần tham khảo thêm ý kiến của các cơ quan chuyên môn đối với từng vụ việc, qua đó vận dụng các quy định của pháp luật, quy định của địa phương giải thích cho các bên đương sự thấu hiểu, có được tiếng nói chung. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tích cực phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để việc triển khai thực hiện thí điểm công tác hòa giải, đối thoại thành công, hiệu quả.

TỔNG KẾT 24 NĂM THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố luôn gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các đơn vị quân đội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bảo vệ an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tăng cường hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất vào mục đích quốc phòng; cụ thể hóa một số quy định chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, chưa tương thích, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật Xây dựng, đầu tư năm 2014, Luật Quản lý, sử dụng

tài sản công năm 2017 và tình hình thực tiễn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự chính là nhiệm vụ phòng thủ đất nước từ thời bình mà bất cứ quốc gia nào cũng phải thực hiện. Trong thời gian tới, việc quản lý, bảo vệ, nâng cấp các công trình quốc phòng và khu quân sự càng phải được thực hiện chặt chẽ, triệt để; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt

thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, cần thiết xây dựng Luật Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thay thế Pháp lệnh. Cùng với quản lý, nâng cấp các công trình đã có, các địa phương, đơn vị tích cực rà soát, đầu tư xây dựng mới các công trình, bảo đảm phù hợp với hướng phát triển của kết cấu hạ tầng kinh tế và phù hợp với nhu cầu xây dựng khu vực phòng thủ của mỗi địa phương. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu để

có thể bảo đảm tính lưỡng dụng của các công trình xây dựng, kết hợp kinh tế với quốc phòng, trong đó cần phải thực hiện ngay từ khâu quy hoạch đối với mỗi công trình, mỗi khu vực. Các cấp, các ngành, các địa phương phải hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, chống mọi hình thức xâm hại, lạm dụng sử dụng vào các mục đích khác đối với các công trình quốc phòng và khu quân sự. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chuẩn bị tốt lực lượng cho SEA Games 30

(chinhphu.vn) Tiếp tục hoàn thiện để án tổ chức SEA Games 31, đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng tham dự SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11 tới là nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện.



Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải vừa có buổi làm việc với Tổng cục Thể dục thể thao nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo báo cáo của Tổng cục Thể dục thể thao, trong quý I/2019, Tổng cục đã trình xin ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao. Cùng với đó, để án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam đã hoàn thiện và sẽ báo cáo với lãnh đạo Bộ. Về thể thao quần chúng, Tổng cục đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019". Đến nay đã có trên 50 tỉnh, thành ban hành kế hoạch hưởng ứng tại địa phương. Đối với thể thao thành tích cao, Tổng cục đã triệu tập gần 1.100 lượt vận động viên, 222 huấn luyện viên, 23 chuyên gia nước ngoài tập huấn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Thể dục thể thao Tứ Sơn (Bắc Ninh) để chuẩn bị tham dự SEA Games 30, vòng loại Olympic 2020 cũng như các giải thể thao quốc tế khác trong năm 2019... Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu các vụ chức năng của Tổng cục bám sát công tác tập huấn, lịch trình thi đấu của các đội tuyển bảo đảm có sự chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt là các vận động viên trong đội tuyển Olympic vì đây là năm các vận động viên, đội tuyển thi đấu giải suất dự Olympic 2020. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Thứ trưởng Lưu ý Tổng cục tiếp tục hoàn thiện để án tổng thể chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 với xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan, đồng thời chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 30.

Tin trả thưởng giải đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc bán tại Thái Bình CHÚC MỪNG

01 khách hàng - trú quán tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 2 vé giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng và 3 vé giải phụ của giải đặc biệt trị giá 60 triệu đồng. Mở thưởng ngày 13 tháng 01 năm 2019. 01 khách hàng - trú quán tại thành phố Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 1 vé giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng. Mở thưởng ngày 25 tháng 02 năm 2019. 01 khách hàng - trú quán tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 1 vé giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng và 2 vé giải phụ của giải đặc biệt trị giá 40 triệu đồng. Mở thưởng ngày 27 tháng 2 năm 2019. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng số tiền là 4 tỷ 100 triệu đồng. Khách hàng đã ủng hộ Quý người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình, Quý vị người nghèo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình và Quỹ nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh Thái Bình. Với số tiền là 10 triệu đồng. CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH